

Làm giàu từ nuôi cá lồng trên sông Đuống

Bài và ảnh: MINH ANH

Nung nấu ý chí làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, nhiều năm qua, ông Vũ Văn Chiến (sinh năm 1968, ở thôn Kiều Lương, xã Đức Long, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) luôn sáng tạo, tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Với những kết quả đạt được, ông Chiến vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là Nông dân Việt Nam xuất sắc trong chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2024.

VỚI ông Chiến, lựa chọn nuôi cá lồng để phát triển kinh tế như một cái duyên khi đã hội tụ nhiều yếu tố. Năm 2015, tỉnh Bắc Ninh có chính sách hỗ trợ 15 triệu đồng một lồng cá, nhà ở ven sông Đuống, nhận thấy lồng sông rộng, thoáng, sạch là điều kiện cho cá sinh trưởng và phát triển tốt, ông Chiến cùng gia đình đã mạnh dạn đầu tư nuôi thử nghiệm tám lồng cá trên sông với các giống cá quen thuộc, như diêu hồng, cá chép, cá trắm, cá ngạnh...

Nhớ lại khoảng thời gian gần 10 năm trước khi bắt tay vào nuôi cá lồng, ông Chiến cho biết: “Tôi đã dành nhiều thời gian đi học hỏi kinh nghiệm từ các hộ nuôi cá lồng trong và ngoài tỉnh, bởi với tôi đây là một hướng đi hoàn toàn mới so với việc gặt bó với đồng đất làm hoa màu và đóng



Ông Vũ Văn Chiến (người ngồi giữa) kiểm tra cá tại các lồng nuôi trên sông Đuống.

gạch trước kia. Việc nuôi cá trên sông phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện tự nhiên, nên tôi cùng gia đình luôn sát sao bám lồng để có sự điều chỉnh, chăm sóc sao cho cá phát triển tốt nhất, chủ động đưa lồng vào sát bờ để bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại do bão, lũ gây ra”.

Những bỡ ngỡ, khó khăn buổi ban đầu đã được đền đáp khi sau một năm chăm sóc, vụ cá đầu tiên của ông Chiến đã cho thu hoạch, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với trồng lúa. Những kết quả khả quan sau đợt thu hoạch đầu tiên đã khiến ông tiếp tục bàn với gia đình, anh em đầu tư thêm lồng từ số lãi thu được và nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ của Hội Nông dân các cấp. Từ 8 lồng cá vào năm 2015, đến nay gia đình ông Chiến đã đầu tư 43 lồng nuôi cá trên sông Đuống.

Để việc nuôi cá lồng đạt năng suất cao, trong quá trình nuôi trồng, ông Chiến đã mạnh dạn ứng dụng kỹ thuật, đưa phương pháp mới vào nuôi. Cá được ông thả nuôi là những giống cá chất lượng, có giá trị kinh tế cao, chủ lực là cá lăng đen và cá chép giòn. Một lứa cá lồng từ lúc thả con giống tới khi thu hoạch kéo dài hai năm, cho nên ông Chiến đã chọn nuôi gối vụ khoảng 50% cá thịt, 50% cá giống để có thu hoạch thường xuyên và giảm bớt chi phí đầu vào. Mỗi năm, doanh thu từ nuôi cá của gia đình khoảng 10 tỷ đồng, trừ chi phí, nhân công, lợi nhuận thu về từ

800 triệu đồng đến một tỷ đồng.

Tại thị xã Quế Võ, nhiều năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và thoát nghèo bền vững” đã được các hội viên nông dân tích cực tham gia. Mô hình nuôi cá lồng của ông Chiến và gia đình là một trong mô hình sản xuất kinh doanh giỏi đưa lại hiệu quả kinh tế cao và mang tính bền vững của phong trào.

Tích cực tham gia các hoạt động của Hội Nông dân, ông Chiến đã nhiệt tình hỗ trợ người dân trong vùng chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ nông dân nuôi cá lồng cùng làm giàu chính đáng. Đáng chú ý, tháng 9/2019, ông Chiến đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng để các hộ nuôi cá lồng có thể trao đổi, giúp đỡ nhau trong quá trình nuôi, tiêu thụ sản phẩm. Từ 10 thành viên với khoảng 200 lồng nuôi cá do ông Chiến làm giám đốc, đến nay, hợp tác xã có 16 thành viên, nuôi tổng số gần 400 lồng cá trên sông, áp dụng nuôi cá theo tiêu chuẩn VietGAP. Bình quân mỗi năm hợp tác xã cung ứng ra thị trường hơn 1.200 tấn cá các loại, tạo việc làm ổn định cho khoảng 40 lao động với mức thu nhập bình quân từ 10-15 triệu đồng/tháng.

Anh Nguyễn Văn Sỹ (ở thôn Kiều Lương, xã Đức Long), thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp nuôi

trồng thủy sản Chiến Thắng chia sẻ: “Với vai trò là Giám đốc Hợp tác xã, ông Vũ Văn Chiến luôn năng động, chủ động tìm tòi những mô hình nuôi cá hiệu quả để cùng các hội viên thử nghiệm thành công và nuôi trồng đại trà, mang lại lợi nhuận cao cho hợp tác xã. Khi tham gia hợp tác xã, chúng tôi đã thay đổi tư duy sản xuất, nuôi cá bảo đảm tiêu chuẩn VietGAP, nhờ vậy, chủ động được đầu ra sản phẩm, giúp nâng cao đời sống các hội viên.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Lệ Tuyết khẳng định: Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng do ông Vũ Văn Chiến làm giám đốc là một trong những hợp tác xã có quy mô lớn nhất tỉnh Bắc Ninh, góp phần làm thay đổi diện mạo nghề nuôi cá lồng trên sông. Từ thành công của ông Chiến nói riêng và hợp tác xã của ông nói chung đã tạo ra hướng đi mới phát triển kinh tế địa phương, giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu chính đáng. Bản thân ông Chiến vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là Nông dân Việt Nam xuất sắc trong chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2024. Đây là kết quả xứng đáng, ghi nhận những thành tích của một hội viên nông dân đi đầu trong việc phát triển nuôi cá lồng trên sông Đuống, hiện là Chủ tịch Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của thị xã Quế Võ ■